

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục và đào tạo
trên địa bàn huyện

Trong thời gian vừa qua, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ đến trường hằng năm đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch; tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần tăng. Tuy nhiên, công tác giáo dục của huyện còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng giáo dục chưa bền vững, vẫn còn tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở nhiều trường học còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đội ngũ giáo viên các cấp học còn thiếu; một số cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức, lối sống vi phạm pháp luật; việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh tại một số trường chưa đảm bảo.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 và nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện trong thời gian tới, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nội dung của Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, kịp thời công tác tuyên truyền vận động trẻ đi học. Phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng ủy xã, thị trấn trong việc theo dõi đến từng thôn, nhóm hộ. Chỉ đạo các chi bộ thôn kịp thời phát hiện những trẻ em không đi học hoặc bỏ học, tổ chức vận động các hộ gia đình cho con đi học, đảm bảo tỷ lệ huy động các độ tuổi đến trường, tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những gia đình không tạo điều kiện cho con em đi học. Phát huy vai trò của các Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác tuyên truyền vận động trẻ đi học. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của

pháp luật, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Quan tâm chỉ đạo kiểm tra chế độ nuôi dưỡng học sinh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường trên địa bàn. Phát huy chức năng, nhiệm vụ của ban giám sát cấp xã.

Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát, phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. Tuyên truyền về vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tới toàn thể các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện, để từ đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong huyện về nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo chính là đầu tư cho sự phát triển.

2. Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ ngành giáo dục trong huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực góp phần làm chuyển biến tích cực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo”; giữ gìn đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt nếp sống văn minh lịch sự, văn hóa giao tiếp nơi công sở, trường học, văn hóa giao thông. Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ ngành giáo dục thường xuyên theo dõi, nắm bắt và có phương án xử lý kịp thời đối với những nhà giáo có những hành vi, biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm những trường hợp nhà giáo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.

3. Chi bộ Phòng Giáo dục chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; khuyến khích phương thức tự đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trên cơ sở phát huy tinh thần tự học. Tham mưu tổ chức rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng, đúng vị trí việc làm.

Chỉ đạo rà soát các điểm trường trên địa bàn, tham mưu để từng bước sáp nhập điểm trường vào trường chính, hoặc sắp xếp theo cụm (*có thể hình thành cụm điểm trường bán trú tập trung*) để giảm các điểm trường. Đề xuất việc lồng ghép các chính sách, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng lưu trú học sinh, phòng lưu trú giáo viên, trang thiết bị dạy và học còn thiếu, kiên cố hóa trường lớp học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy nguồn lực tại địa phương, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Tổ chức các buổi vinh danh gương người tốt, việc tốt, xây dựng các phóng sự, các bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các điển hình trong ngành giáo dục.

4. Chi bộ các trường học nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong các nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, việc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt việc quản lý đảng

viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các đảng viên, giáo viên dạy ở các điểm trường lẻ trong việc trau dồi đạo đức, lối sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dạy học. Các cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, là tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động gia đình, dòng họ thực hiện. Chi bộ các nhà trường chỉ đạo tổ chức ký cam kết đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện đạo đức nhà giáo và việc thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Chi bộ các trường học chỉ đạo Ban giám hiệu nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bố trí các tiết dạy minh họa, các hoạt động dạy học để tìm ra cách thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tế của từng địa phương. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; tổ chức cho học sinh các trường nội trú, bán trú học ôn bài trên lớp vào các buổi tối. Tăng cường việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp học mầm non, tiểu học. Thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá theo hướng bám sát thực tiễn, phát triển được năng lực, phẩm chất người học. Duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; nâng cao tỷ lệ học sinh đi học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và học nghề. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng việc đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào truyền dạy trong các nhà trường. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về bảo tồn và phát huy giá trị của công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn góp phần vào phát triển du lịch tại địa phương.

5. Ủy ban nhân dân huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nội dung Chỉ thị; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra, giám sát.

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Vương Ngọc Hà